

ศาสนจักร สำหรับซูลมา

อาจมีสิ่งที่คุณเป็นผู้เป็นเจ้าของ
ต้องการให้ซูลมาดีขึ้น

โดย ลูซี่ สตีเวนสัน
นิตยสารศาสนจักร
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

“หา, แล้วเจ้าจะพบ”
(3 นิไฟ 14:7)

ซูลมานั่งอยู่บนม้านั่งตัวหนึ่งของโบสถ์แล้วลูบกระโปรงบนที่เรียนให้เรียบ แสงหลากสีส่องผ่านหน้าต่างกระจกสี และมีกางเขนตั้งอยู่หน้าอาคารนมัสการ ซูลมาไปโรงเรียนของโบสถ์แห่งหนึ่ง เธอจึงไปเข้าการประชุมนมัสการวันละสองครั้งพร้อม

นักเรียนคนอื่นๆ ซูลมาชอบ

โบสถ์ของเธอ เธอรักพระเยซูและชอบเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์

เธอนั่งเงียบขณะบาทหลวงเริ่มพูด แต่วันนี้รู้สึกมีบางสิ่งแตกต่างไป ความคิดใหม่เข้ามาในความคิดและใจของเธอโดยฉับพลัน ในโลกมีความจริงมากกว่านี้

ซูลมาขมวดคิ้ว ความจริงที่มากกว่าหรือ? นั่นหมายความว่าอย่างไร?

ความคิดนั้นมาอีก มีความจริงที่มากกว่านี้

ซูลมาหลับตาและจดจ่อกับสิ่งที่เธอกำลังรู้สึก เธอเรียนรู้เรื่องดีๆ มากมายที่โบสถ์ แต่ขณะนี้เธอสงสัยว่าบางอย่างขาดหายไปหรือไม่ อาจมีสิ่งที่คุณเป็นผู้เป็นเจ้าของต้องการให้เธอรู้มากขึ้น แต่เธอจะค้นพบสิ่งนั้นได้อย่างไร?

ต่อมาเธอคุยเกี่ยวกับความคิดของเธอกับอัลเบอร์โต พี่ชาย

“น้องคิดว่ามีความจริงมากกว่านี้ในโลกหรือ?” อัลเบอร์โตถาม

ซูลมาผงกศีรษะ “ฉันอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโบสถ์อื่นๆ บ้าง” เธอบอก

“โอเค” อัลเบอร์โตตอบ “ไปไปด้วย!”

ซูลมาและอัลเบอร์โตไปเยี่ยมโบสถ์ต่างๆ หลายแห่งอยู่หลายปี หลังการประชุมที่โบสถ์แห่งหนึ่ง อัลเบอร์โตพูดว่า “โบสถ์นี้สอนดีนะ”

ซูลมาเห็นด้วย แต่ทั้งสองยังรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไป ดังนั้นพวกเขาจึงค้นหาต่อไป

วันหนึ่งอัลเบอร์โตวิ่งขึ้นบันไดบ้านมาราวกับวิ่งแข่ง “พี่พบโบสถ์ที่เรากำลังหา



นี่คือซูลมาสมัยยังเป็นเด็ก ด้านขวาคือภาพถ่ายปัจจุบันของเธอกับสามี เอ็ดเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลส แห่งสวากเจ็ดสิบ

แล้ว!” อัลเบอร์โตพูด เขากอดซูลมาเต็มแรง ซูลมาเบิกตากว้าง “ที่ไหน? ยังไง?”

“เพื่อนพี่เจอผู้สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” อัลเบอร์โตพูด “พี่ฟังพวกเขา และพี่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาสอน!”

ซูลมาและอัลเบอร์โตมีความสุขมากจนเต็นท์ไปรอบบ้าน แต่แล้วซูลมาได้รับข่าวร้าย แม่ไม่ต้องการให้เธอพบกับผู้สอนศาสนา “ลูกเพิ่งอายุ 12” แม่พูด “ยังเด็กเกินไป”

เพราะอัลเบอร์โตโตกว่า เขาจึงได้รับอนุญาตให้พบกับผู้สอนศาสนาต่อไป สองสามสัปดาห์ต่อมา เขารับบัพติศมา

ซูลมาเฝ้าแต่ถามแม่ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าให้เธอเรียนกับผู้สอนศาสนาได้หรือไม่ในที่สุด แม่บอกว่าได้

ขณะผู้สอนศาสนาสอนเธอ ซูลมารู้สึกอบอุ่นในใจ ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งยังพูดภาษาสเปนไม่เก่ง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เรื่องสำคัญคือซูลมารู้สึกดีมาก เมื่อเธอเรียนรู้เกี่ยวกับโจเซฟ สมิทและพระคัมภีร์มอรมอน เธอรู้ว่าเธอพบความจริงที่กำลังมองหาแล้ว!

ซูลมาต้องการรับบัพติศมา แต่แม่จะว่าอย่างไร? ซูลมามีความสุขมากเมื่อแม่บอกว่าได้! วันรับบัพติศมาของเธอ ซูลมาสวมชุดสีขาวล้วน เธอรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเธอ เธอรู้ว่าพระองค์ทรงรู้จักเธอ และเธอรู้ว่าพระองค์ทรงช่วยให้เธอค้นพบศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์! ●



ภาพประกอบโดย ค็องคท์ ภาคิ๊ด